

## กำชับพด.

# สำนักงานพระราชดำริ

- เร่งเดินหน้าโครงการ 'บ่อจั่ว'
- ขยายผลงานวิจัย 'นวัตกรรม'

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญที่กรมพัฒนาที่ดินต้องดำเนินการ คือ การสานต่อ งานในโครงการพระราชดำริต่างๆ อาทิ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส เป็นต้น ตลอดจนน้อมนำโครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการแก่งลิงดินไปเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ต่อไป นอกจากนี้ยังได้ให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการจัดงาน "วันดินโลก" อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ จนทรงได้รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อ มนุษยธรรม" จากสภาวิทยาศาสตร์ทาง ดินนานาชาติ ซึ่งในปีนี้ได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

นายยุทธพงศ์กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาที่ดินต้องเร่งขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2556 ภายใต ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่ สมดุลสู่สังคม โดยส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการและแก้ไขปัญหา พัฒนา จังหวัดชายแดนใต้ และยุทธศาสตร์การ

สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง มีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการเกษตร อีกทั้งให้ดำเนินการ จัดทำแผนที่และสำมะโนที่ดินให้เป็นปัจจุบัน ทุกปี เพื่อให้สามารถประเมินปริมาณด้ ชีพพลายของผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะ เป็นการลดปัญหาการค้าพืชผลเกษตรตกต่ำ เพราะจะมีตัวกำหนดแผนการปลูกพืชเศรษฐกิจ ของประเทศ หรือการโชนนึ่งทางการเกษตร

นายยุทธพงศ์กล่าวอีกว่า สำหรับการ พัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือที่เรียกว่า "บ่อจั่ว" ได้กำชับให้กรม พัฒนาที่ดินดำเนินการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและ เป็นธรรม ซึ่งในปี 2556 นี้ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อขุดสระรวม 80,000 บ่อ รวมทั้งยังต้องเน้นในเรื่องของการวิจัยและ นวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เช่น นำชุดทดสอบ ที่ดินภาคสนาม (LDD test kit) ไปยื่นจด สิทธิบัตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงาน อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจน เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และขับเคลื่อนงาน "Smart Farmer" และ "Smart Officer" ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ซึ่งเป็นนโยบาย สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย